



สำเนาคู่มือฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๗๘๑๖

ที่ กก ๐๒๐๘ /ว ๘๕

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ หัวหน้ากลุ่มนิติการ ผู้นำทีมกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่ คณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติกำหนดแนวทางการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมอบหมายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในฐานะเลขานุการ ปรับปรุงแนวทางการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว ซึ่งประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ ด้านงบประมาณ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ และด้านบริหารงานบุคคล และเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการสื่อสารกับหน่วยงานภายใน ให้เข้าใจระบบการควบคุมภายใน และถือปฏิบัติ โดยจะมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และนำเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมภายในต่อไป นั้น

ในการนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้จัดทำแนวทางการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และตัวอย่างการควบคุมภายใน รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงขอแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดเพื่อโปรดพิจารณานำไปเป็นแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกในการเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และให้การดำเนินการควบคุมภายในเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ สามารถพิจารณาเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกตามความแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางอุไรรัตน์ เนถาวร)

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต



หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานฯ



พรบ.วินัยการเงินการคลังฯ